

บัญชีการมอบอำนาจ ข.

แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ ๒๗/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	ผู้รับมอบอำนาจ	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
๑	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย การพาณิชย์ (นิติกร)	<p>(๑) ช่วยอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย ปฏิบัติราชการทางวิชาการและการประชุมที่เกี่ยวกับงานของกองนิติการ สำนักชั่งตวงวัด สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(๒) ออกหนังสืออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครองใช้หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ตามพระราชบัญญัติควบคุมโคคาอีน พ.ศ. ๒๕๔๕</p>
๒	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า (นักวิชาการพาณิชย์)	<p>ช่วยอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย ปฏิบัติราชการทางวิชาการและการประชุมที่เกี่ยวกับงานของสำนักงานเลขานุการกรม สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>
๓	นายวรินทร์ ประเสริฐยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า (นักวิชาการพาณิชย์)	<p>ช่วยอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย ปฏิบัติราชการทางวิชาการและการประชุมที่เกี่ยวกับงานของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ และกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>
๔	นางสาวพิทยา เชิงสะอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนากระบวนการค้าในประเทศ (นักวิชาการพาณิชย์)	<p>(๑) สั่งการ อนุญาต อนุมัติ กำกับดูแลการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยกเว้นการอนุมัติให้ผู้อำนวยความสะดวกเดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(๒) ช่วยอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย ปฏิบัติราชการทางวิชาการและการประชุมที่เกี่ยวกับงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิศวะวิเคราะห์และติดตามประเมินผล สังกัดสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>